



ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย เปิดรับลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเดือน มกราคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๖

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ (เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๗) มีภูมิลำเนาในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ตามทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเดือน มกราคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาดังกล่าว) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

กรณีผู้สูงอายุย้ายที่อยู่

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ย้ายออกจากพื้นที่ตำบลบุงหวาย จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ย้ายไป นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไปจากปีที่ย้ายออก หากไม่ดำเนินการจะทำให้ท่านไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่อง

หมายเหตุ กรณีมอบอำนาจ ต้องมีเอกสารผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ / ผู้รับมอบอำนาจ
๒. ใบมอบอำนาจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

โทร. ๐๔๕-๘๕๕-๒๕๕